

## HÀNG NGHÌN VIỆC LÀM TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2024 - HÀNH TRÌNH MỚI, TƯƠNG LAI MỚI

Ngày 13/7/2024 vừa qua, tại Trung tâm triển lãm quốc tế WTC Expo, WTC Bình Dương và Đông Nam Promotion đã phối hợp tổ chức Ngày hội Việc làm 2024 với chủ đề "Hành trình mới, Tương lai mới". Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp uy tín và người lao động đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Về phía các ban ngành có sự tham dự của bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Bình Dương, ông Dương Tấn Minh - Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm - Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh tầm quan trọng của những ngày hội việc làm trong việc kết nối nhà tuyển dụng và người lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau phần phát biểu, các đại biểu đã tiến hành nghi thức khai mạc, chính thức mở ra một ngày hội đầy sôi động và hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm cho người tham dự. Tham dự ngày hội có hơn 30 doanh nghiệp đến từ Bình Dương và các tỉnh lân cận, mang đến hàng ngàn vị trí tuyển dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực như Công nghệ, Sản xuất, Ngân hàng, Dịch vụ, Logistics và nhiều ngành nghề khác.



*Các đại biểu và nhà tài trợ khai mạc ngày hội việc làm 2024*

Tại ngày hội, người lao động đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng thông qua các buổi phỏng vấn và trao đổi thông tin chi tiết về yêu cầu công việc, văn hóa doanh nghiệp. Những buổi phỏng vấn này không chỉ giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc mà còn mở ra cơ hội việc làm ngay tại chỗ nếu đạt yêu cầu. Đây là cơ hội quý báu để người lao động chứng tỏ năng lực và tìm được công việc phù hợp với mình.

Ngoài ra, ngày hội việc làm còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người lao động. Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, góp ý và chỉnh sửa CV đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình. Những hoạt động này không chỉ cung cấp kiến thức cần thiết mà còn giúp người lao động tự tin hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm.



*NLD và DN đang trao đổi*

Để tạo không khí sôi động và thu hút sự quan tâm của ứng viên, các nhà tuyển dụng đã khéo léo kết hợp các hoạt động tuyển dụng với các trò chơi vui nhộn, tạo cơ hội cho người tham dự nhận được những phần quà hấp dẫn. Điều này không chỉ làm giảm áp lực cho các ứng viên mà còn tạo ấn tượng tốt về văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng.

Ngày hội Việc làm 2024 với chủ đề "Hành trình mới, tương lai mới" là cầu nối hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và người lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm và

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là sự kiện ý nghĩa và thiết thực, mang đến cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai mới cho bản thân. Với thành công của Ngày hội việc làm 2024, có thể kỳ vọng rằng những sự kiện tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức trong tương lai, tạo nên một chuỗi hoạt động thường niên, góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế trong kỷ nguyên số.

**TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG**